



กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ชื่อ นางสาวอมรรัตน์ แก้วสิงห์
ตำแหน่งศึกษานิเทศก วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

งานในหน้าที่รับผิดชอบ

๑. งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๒. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๓. การนิเทศโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาฟากมูลกันทรารมย์

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

เรื่อง งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

ที่	กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ	มาตรฐานการปฏิบัติ
๑	ศึกษา ความต้องการสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา	- สำรวจความต้องการสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ปการศึกษาละ ๑ ครั้ง
๒	ดำเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนสถานศึกษา	- พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง (นวัตกรรม)
๓	ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี	- มีแผนงาน/โครงการส่งเสริมและพัฒนา ครู บุคลากรทางการศึกษาตามงบประมาณ ที่ได้ รับหรือได้รับนโยบายจาก สพฐ. ใน การพัฒนาฯ อย่างน้อยปีละ ๑ โครงการ
๔	นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา	- แผนนิเทศติดตามฯ หรือ โครงการนิเทศติดตามฯ/รายงานการนิเทศฯ (ทุกสิ้นเดือน)
๕	ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนใน การส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา	- หนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์/เอกสาร หลักฐาน ที่แสดงถึงการส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรมและ เทคโนโลยีทางการศึกษา ภายใน ๓ วันนับตั้งแต่ ได้รับเรื่อง
๖	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา	- ดำเนินการเผยแพร่ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่ สรุปลผลรายงานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา/ได้รับสื่อจากทาง สพฐ. ให้ทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

เรื่อง งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

ที่	กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ	มาตรฐานการปฏิบัติ
๑	ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา	- รายงานการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างน้อย ๒ การศึกษา ละ ๑ เรื่อง
๒	ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาที่ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจัยนำไปใช้และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา	- มีเว็บไซต์/ศูนย์บริการทางการศึกษา ที่สถานศึกษา/ครูที่ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจัย

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

เรื่อง การนิเทศโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาฟากมูลกันทรารมย์

ที่	กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ	มาตรฐานการปฏิบัติ
๑	<p>การนิเทศโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา CEO ฟากมูลกันทรารมย์</p> <p>๑.๑ รวบรวมข้อมูลและจัดระบบสารสนเทศ โรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา CEO ฟากมูลกันทรารมย์จำนวน ๒๖ โรงเรียน ได้แก่</p> <p>๑) โรงเรียนบ้านอิปาด</p> <p>๒) โรงเรียนบ้านทาม</p> <p>๓) โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณวิทยาคม)</p> <p>๔) โรงเรียนบ้านเจีย</p> <p>๕) โรงเรียนบ้านหนองเทา</p> <p>๖) โรงเรียนบ้านนวมแห่ง</p> <p>๗) โรงเรียนบ้านละทาย</p> <p>๘) โรงเรียนบ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์)</p> <p>๙) โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต่าโนนสวน</p> <p>๑๐) โรงเรียนบ้านเปื่อย</p> <p>๑๑)โรงเรียนบ้านพันลำ</p> <p>๑๒) โรงเรียนบ้านเทิน</p> <p>๑๓) โรงเรียนบ้านยางน้อยสามัคคี</p> <p>๑๔) โรงเรียนบ้านบัวน้อยโนนปอ</p> <p>๑๕) โรงเรียนบ้านผึ้ง(มรุสิทธิ์ประชาสรรค์)</p> <p>๑๖) โรงเรียนบ้านหม้าหนองเรือ</p> <p>๑๗) โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข</p> <p>๑๘) โรงเรียนบ้านกอกหัวนา</p> <p>๑๙) โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราชภัฏรณรงค์วิทยา)</p> <p>๒๐) โรงเรียนบ้านขาม</p> <p>๒๑) โรงเรียนบ้านกอก</p> <p>๒๒) โรงเรียนบ้านเขวา</p> <p>๒๓) โรงเรียนบ้านแวงโนนเปือยหนองแสง</p> <p>๒๔) โรงเรียนบ้านหนองไฮ</p> <p>๒๕) โรงเรียนบ้านทุ่งมั่ง</p> <p>๒๖) โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราชภัฏบำรุง)</p> <p>๑.๒ ดำเนินการนิเทศ ติดตามโรงเรียนเครือข่าย</p>	<p>- มีข้อมูลและระบบสารสนเทศโรงเรียนเครือข่าย พัฒนาคุณภาพการศึกษา CEO ฟากมูลกันทรารมย์ จำนวน ๒๖ โรงเรียน</p> <p>- มีแผนการนิเทศ/เอกสารการนิเทศ/บันทึกการ นิเทศ ติดตามโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ การศึกษา CEO ฟากมูลกันทรารมย์</p>

<p>พัฒนาคุณภาพการศึกษาCEO ฟากมูลกันทรารมย์ ตามนโยบาย/จุดเน้นของ สพฐ. และเขตพื้นที่ การศึกษา โดยใช้กระบวนการนิเทศเชิงระบบ ๘ ขั้นตอน ดังนี้</p> <p>ขั้นตอนที่ ๑ ศึกษาขอมูลรายโรงเรียน ขั้นตอนที่ ๒ กำหนดเป้าหมายวางแผนงาน ขั้นตอนที่ ๓ จัดทำเครื่องมือ/นวัตกรรม ขั้นตอนที่ ๔ ปฏิบัติการนิเทศ ขั้นตอนที่ ๕ ติดตาม ตรวจสอบ ขั้นตอนที่ ๖ ประเมินผล ขั้นตอนที่ ๗ รายงาน ขั้นตอนที่ ๘ ปรับปรุงพัฒนา</p> <p>๑.๓ รายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียนเครือข่าย พัฒนาคุณภาพการศึกษาCEO ฟากมูลกันทรารมย์</p>	<p>- มีรายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียน เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา CEO ฟากมูลกันทรารมย์</p>
--	--